

'KTIS' สัมหล่นใส่ 2 เด้ง บุกขายไฟ-น้ำตาลโลกพุ่ง

ทันหุ้น - KTIS โดรับน้ำตาลโลกพุ่ง-บุกขายไฟเต็มสูบ 160 เมกะวัตต์ หนุนผลงานปี 2560 กระหึ่ม บิ๊ก "สมชาย สุวจิตตานนท์" ตั้งเป้าปริมาณขายน้ำตาลงวดปีหน้าโตทะลุ 7 ล้านตัน รับตีमानต์ใน-นอกกระจุด แถมเล็งศึกษาเรื่องการกำลังเพิ่ม เสริมพอร์ตไทยเงินระยะยาว ฟากนักวิเคราะห์ ชูสตอร์เต้น หนุนอนาคตไกล 8.50 บาท

นายสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลชุกการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่า ในปี 2560 บริษัทคาดผลงานประกอบการเติบโตอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบการธุรกิจยังมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งหมด 3 แห่งเข้ามาเต็มปี

โดยแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาดโลกขณะนั้นขยับขึ้นมาอยู่เฉลี่ย 22 เซ็นต์ต่อปอนด์ เมื่อเทียบกับจากปีที่ผ่านงวดปิดที่บอ้อยปี 2559 (ช่วงธ.ค. 57-เม.ย.58) ที่เฉลี่ยประมาณ 15-16 เซ็นต์ต่อปอนด์ ซึ่งถือเป็นประเด็น

ที่ช่วยสนับสนุนให้ภาพรวมธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง โดยปีหน้าบริษัทตั้งเป้าปริมาณขายน้ำตาลงวดปีหน้าโตทะลุ 7 ล้านตัน

นายสมชายกล่าวเสริมว่า ในแง่ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต



ขนาดกำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบภายในต่างๆ หลังได้มีการหยุดเดินเครื่องผลิตช่วงที่ผ่านมา ทว่าเสริมศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยน่าจะสามารถกลับมาเดินกำลังผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้

● **ดำเนินการตามแผน**
อย่างไรก็ดี หากทุกอย่างเป็นไปตามที่วางไว้คงทำให้จำนวนโรงไฟฟ้าชีวมวล

ที่เดินเครื่องผลิตนั้นเพิ่มเป็น 3 แห่ง คิดเป็นกำลังผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ (เป็นการขายไฟฟ้าได้ EGAT ราว 136 เมกะวัตต์) จากเดิมที่มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเพียง 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 110 เมกะวัตต์ (เป็นการขายไฟฟ้าให้ EGAT อยู่ที่ 98 เมกะวัตต์)

ทั้งนี้ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของ KTIS แบ่งเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประมาณ 70%, ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (ไบโอแมส) ราว 30% ซึ่งถ้าจำแนกเฉพาะธุรกิจน้ำตาลนั้น

เป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศอยู่ที่ 70% และอีก 30% ขายในไทย โดยในแง่กำลังผลิตน้ำตาลของบริษัทปัจจุบันมีการเดินกำลังผลิตเต็ม 100% แล้ว จึงมีแนวคิดที่จะขยายกำลังผลิตเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ขณะที่โครงการผลิตน้ำเชื่อม (Liquid Sucrose) ขนาดกำลังผลิต 400 ตันต่อวัน และโครงการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super

Refined Sugar) 500 ตันต่อวัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นคือ บริษัทนิสชิน ชุกการ์ และบริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ขณะนี้เริ่มมีผู้ประกอบการแสดงความสนใจสั่งซื้อสินค้าเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Liquid Sucrose ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอีกทางหนึ่ง เนื่องจากสินค้าเหล่านี้มีอัตรากำไรขั้น (มาร์จิ้น) สูงกว่าผลิตน้ำตาลแบบทั่วไป ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์

เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าฝ่ายวิเคราะห์ประเมินหุ้น KTIS หลังราคาน้ำตาลโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ราคาน้ำตาลโลกปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน จากความกังวลว่าฝนจะตกในประเทศบราซิลในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อย ทำให้พื้นที่ไร้อ้อยเปียกและส่งผลให้เกษตรกรออกไปเก็บเกี่ยวอ้อยได้น้อยลงจึงประเมินว่าแนวโน้มผลผลิตน้ำตาลของบราซิลในสัปดาห์หน้าจะออกสู่ตลาดลดลง หนุนราคาน้ำตาลปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว

โดยล่าสุดทาง อนท. ได้ทำสัญญาขายน้ำตาลปี 2559/60 ไปแล้วราว 40% ที่ราคาเฉลี่ย 20.0 เซ็นต์ต่อปอนด์ สูงกว่าสมาคมตีฐานราคาขายน้ำตาลเฉลี่ยปี 2559/60 ที่ฝ่ายวิจัยกำหนดไว้ที่ 19.0 เซ็นต์ต่อปอนด์เล็กน้อย ซึ่งล้วนเป็นผลบวกต่อบริษัท จึงประเมินราคาเป้าหมายหุ้น KTIS ไว้ที่ 8.50 บาท รวมทั้งให้คำแนะนำลงทุน